

CHÚA NHẬT TUẦN 3 TN - B

Mc 1,14-20

1:14 Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.

1:15 Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.

1:16 Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simon với người anh là ông Anrê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá.

1:17 Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá."

1:18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

1:19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Giacôbê, con ông Dêbêđê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền.

1:20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dêbêđê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

ƯU TIÊN CHỌN CHÚA

"Và các ông bỏ cha mình ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo Người." (Mc 1,20)

Suy niệm: Từ xưa đến nay, ai đọc đoạn Tin Mừng này hẳn không khỏi ngạc nhiên tự hỏi động cơ nào khiến các môn đệ đầu tiên "lập tức" bỏ mọi sự để đi theo Chúa Giê-su. Phải chăng các ông đã gặp Chúa trước đây rồi, và đây chỉ là giây phút quyết định? Vâng, đúng thế. Thế nhưng, chừng ấy chưa đủ cơ sở để các ông bỏ cha mẹ, bỏ lưới thuyền, "lập tức" ra đi theo tiếng gọi của Đấng "không có nơi gối đầu." Hai tác giả V. Howard và D. Peabody giúp lý giải điều này: ơn gọi chính là Tin Mừng cho con người, Tin Mừng về Con Thiên Chúa cũng chính là Tin Mừng của toàn dân. Thế nên, việc các môn đệ mau mắn đi theo Chúa Giê-su vì họ nhận ra Ngài là Tin Mừng đích thật, có giá trị hơn mọi thứ các ông đang sở hữu.

Mời Ban: Ưu tiên chọn Chúa hơn mọi giá trị trần gian luôn là thách đố cho đức tin mỗi người. Có cách nào giúp bạn vượt qua thách đố này? Thưa có, nếu bạn nhìn nhận Chúa là người bạn luôn trung thành của cuộc đời bạn, và Lời Ngài đem lại hạnh phúc đích thực, bạn sẽ dễ dàng trong việc ưu tiên chọn Chúa hơn mọi giá trị khác.

Sống Lời Chúa: Bạn tiếp tục suy nghĩ tìm cho chính mình câu trả lời cho vấn nạn sau đây: Tại sao các môn đệ dễ dàng đi theo Chúa như vậy? Còn bạn thì sao? Làm thế nào để bạn cũng dễ dàng và quyết liệt bước theo Chúa?

Cầu nguyện: *Lạy Chúa Giê-su, con biết theo ai bây giờ? Chỉ có Chúa mới đem lại cho con hạnh phúc đích thật và vĩnh cửu. Xin hãy kéo con về phía Chúa như Chúa đã đánh động tâm hồn các môn đệ đầu tiên. Xin cho con niềm vui và hạnh phúc khi bước theo Chúa. Amen.*